

Số: 3649/BLĐTBXH-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi
trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Hải Dương,
Ninh Thuận và An Giang

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh: Hải Dương, Ninh Thuận và An Giang do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 499/BDN ngày 14/6/2024, nội dung như sau:

“Về bổ sung một số chế độ đối với bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện: cần nghiên cứu để thiết kế các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng; tăng tính hấp dẫn của chính sách BHXH tự nguyện. Hiện nay, chính sách BHXH tự nguyện mới chỉ có chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Việc bổ sung trợ cấp thai sản do ngân sách nhà nước đảm bảo như dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đang ghi nhận là rất tốt, tuy nhiên, đề nghị cần từng bước mở rộng sang các chế độ khác (như ốm đau) dựa trên đóng góp của người lao động” (Kiến nghị số 44).

“Hiện nay, điều kiện quy định cho người tham gia BHXH tự nguyện chỉ hưởng một số chế độ nhất định như lương hưu hàng tháng, trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất khi chết. Hơn nữa, chỉ trong thời gian nhận lương hưu mới được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đề xuất sửa đổi và bổ sung Luật BHXH để mở rộng quyền lợi và chế độ cho người tham gia BHXH tự nguyện. Bổ sung các chế độ mới như bảo hiểm ốm đau, bảo hiểm thai sản, cũng như mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế. Việc này sẽ khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, từ đó nâng cao sự an tâm và trợ giúp cho người lao động trong quá trình làm việc và sau khi về hưu” (Kiến nghị số 84).

“Chính sách BHXH tự nguyện hiện hành chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất. Kiến nghị cần xem xét, mở rộng chế độ được hưởng như ốm đau, thai sản... Đồng thời nghiên cứu, xây dựng các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng” (Kiến nghị số 101).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, trong đó có nội dung: “Nghiên cứu thiết kế các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng. Mở rộng các chế độ BHXH tự nguyện...”. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu và trình Chính phủ Đề án “Nghiên cứu thí điểm thực hiện gói BHXH ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia

và thụ hưởng". Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện, đặc biệt là tính khả thi trong bối cảnh hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ, Quốc hội bổ sung chế độ thai sản trong chính sách BHXH tự nguyện. Luật BHXH số 41/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 đã bổ sung chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện do ngân sách nhà nước bảo đảm, người tham gia BHXH tự nguyện không phải đóng thêm so với hiện hành¹.

Bên cạnh đó, triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động².

Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong quá trình đánh giá, tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH tự nguyện.

Trên đây là trả lời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Hải Dương, Ninh Thuận và An Giang để trả lời kiến nghị của cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ, Vụ BHXH;
- Thường trực HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh: Hải Dương, Ninh Thuận và An Giang;
- Lưu: VT, TH_(NTL).

BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung

¹ Khoản 3 Điều 4 và Mục 1 Chương VI Luật BHXH năm 2024

² Tờ trình số 03/TTr-LĐTBXH ngày 17/01/2024.